
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์หารือสหกรณ์โคนม 9 แห่งในสระบุรี 
ย ้าเรื่องผลิตนมคุณภาพและสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้บริโภค 

 
กรมส่งเสริมสหกรณ์หารือสหกรณ์โคนม 9 แห่งในจังหวัดสระบุรี เน้นย้้าการผลิตนมคุณภาพเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นใน

การบริโภคนมของสหกรณ์  โดยให้ความส้าคัญต่อระบบการจัดการในโรงนมให้ได้มาตรฐาน GMP  และเร่งสร้างภาพลักษณ์ตรา
สินค้าให้นมของสหกรณ์ พร้อมเตรียมรับมือการเปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศกับนิวซีแลนด์ อาจส่งผลกระทบกับธุรกิจของ
สหกรณ์โคนม  

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในจังหวัดสระบุรีเป็นแหล่งผลิตน้้านมป้อนสู่ตลาด 
และส่วนใหญ่เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันในรูปของสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้ได้มีการหารือแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์โคนม 9 แห่ง 
ในจังหวัดสระบุรี ซึ่งด้าเนินธุรกิจรวบรวมน้้านมดิบส่งจ้าหน่ายให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนม (อสค.)และบริษัทเอกชน ปริมาณ
เกือบ 10,000 ตัน/เดือน ซึ่งได้เน้นย้้าให้สหกรณ์เข้มงวดในการผลิตนมให้ได้คุณภาพ เนื่องจากคุณภาพของนมเป็นสิ่งส้าคัญต่อ
การยอมรับจากผู้บริโภค นมเป็นสินค้าอาหารมีแบคทีเรียที่เจริญเติบโตได้ในน้้านม มีผลดีและเสีย มีผลดีคือส่งผลต่อระบบย่อย
อาหารของคน และผลเสียคือเป็นสินค้าที่ง่ายต่อการเน่าเสีย สหกรณ์โคนมจึงควรดูแลในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ให้ความส้าคัญต่อ
ระบบการจัดการในโรงนม เพ่ือให้เป็นระบบที่ดี ตามมาตรฐานของ GMP  ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยตรวจสอบคุณภาพผลผลิตนมและ
ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 

ทั้งนี้ ผลผลิตนมที่ป้อนเข้าสู่โครงการนมโรงเรียนในปัจจุบัน ปริมาณ 70 % เป็นนมที่ผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ หลายฝ่าย
คาดหวังในเรื่องของคุณภาพนมที่ส่งตามโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สหกรณ์โคนมควรดูแลและเร่งสร้างความเชื่อมั่นใน
คุณภาพสินค้าของสหกรณ์ ที่ต้องมีคุณภาพสม่้าเสมอและตรงต่อเวลาในการส่งมอบ  เพราะจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์
และสินค้าของสหกรณ์  สิ่งที่สหกรณ์ต้องยึดมั่นคือการผลิตนมที่มีคุณภาพ ต้องสร้างการยอมรับว่าสินค้าสหกรณ์ดีที่สุด ที่ผ่านมา
มีการรณรงค์ให้คนไทยหันมานิยมบริโภคนม ขั้นตอนต่อไปคือเชิญชวนให้ เลือกดื่มนมจากสหกรณ์ เพราะเป็นนมที่ดี มีความ
ปลอดภัย มีประโยชน์ต่อร่างกาย สหกรณ์โคนมต้องเร่งสร้างสมาชิกของสหกรณ์ให้มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตนเอง ในการ
พิถีพิถันเรื่องการผลิตนมให้มีคุณภาพ สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ ตราสินค้า (Brand Image) ให้นมของสหกรณ์ได้ 
 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า สิ่งส้าคัญที่สุดคือการด้าเนินงานโดยยึดหลักสหกรณ์ ที่เน้นการช่วยเหลือ
สมาชิก หากสหกรณ์ด้าเนินธุรกิจมุ่งหวังก้าไรสูงสุดเป็นหลัก ลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงและเกินตัว อาจส่งผลต่อการ
บริหารงานที่ผิดพลาดได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สหกรณ์โคนมจะต้องเตรียมรับมือต่อไป คือการเปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะกับนิวซีแลนด์ ควรมีการศึกษาว่าจะส่งผลกระทบกับสหกรณ์โคนมหรือไม่  แล้วหาแนวทางในการเตรียมรับมือ             
และปรับกลยุทธ์ในการด้าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ ส่วนการเพ่ิมรายได้ที่ดีที่สุดแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม คือการลดรายจ่ายและ
ลดการสูญเสีย และเน้นเรื่องการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ จะส่งผลต่อรายได้ของสมาชิกสหกรณ์ที่เพ่ิมขึ้นตามมาด้วย การจะ
ส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม บางครั้งเพียงแค่ปรับระบบการบริหารจัดการเล็กน้อย อาจส่งผลท้าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นได ้
ซึ่งสมาชิกสหกรณ์และคณะกรรมการบริหารงานควรมีส่วนร่วมในการช่วยกันท้างานแก้ไขปัญหา ก็จะช่วยให้การบริหารงาน
สหกรณ์โคนมสามารถพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้ต่อไป 
 

 

ข่าว 
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์  ส านักพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ 
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สหกรณ์โคนมมวกเหล็กยกกรณีตัวอย่าง สมาชิกที่ไม่มีความศรัทธาต่อระบบสหกรณ์ สมาชิกประเภทนี้อยู่กับ
สหกรณ์ก็เหนื่อยเปล่า เป็นตัวถ่วงสหกรณ์ 

สมาชิกที่ท้าธุรกิจกับสหกรณ์ปัจจุบันมี 500 กว่าราย ถ้าสมาชิกที่ไม่สนใจสหกรณ์ ก็ปล่อยแล้ว เราเอาเฉพาะ

สมาชิกท่ีด้าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ แล้วเรามาจัดเกรด เป็นระดับ A B C D สมาชิกท่ีไม่ภักดีต่อสหกรณ์ให้อยู่ในเกรด D ที่ไม่ส่งนม
ให้สหกรณ์ สมาชิกท่ีไม่ร่วมซื้อร่วม 

ท้าโครงการลดต้นทุนการผลิต ให้สมาชิกน้าเสนอมาเลยว่าแต่ละคนอยากได้อะไร อยากได้โรงเรือนเพ่ิม อยาก
ได้อุปกรณ์เครื่องมือ เราก็จะพิจารณาเงินกู้ให้ตามความเหมาะสม แล้วคนพวกนี้จะเป็นก้าลังส้าคัญในการพัฒนาสหกรณ์ 

อยากให้สหกรณ์ก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน 
 


